

# Tiễn biệt người chị yêu quý Maria Agnes Võ Thị Tuyết Mai

Tháng mười hai 2024



Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị!  
Kính thưa Linh mục Phaolo Phạm Đình Hiện.  
Kính thưa gia đình chị Maria Agnes Võ Thị Tuyết Mai  
Và toàn thể quý ông bà cô bác anh chị em có mặt hôm nay.

**Thưa quý vị,**

Hôm nay chúng ta tụ họp tại đây trong ngôi Thánh đường này, để tiễn biệt một người bà triu mến, một người vợ hiền thực, một người mẹ kính yêu, một người chị tuyệt vời, một người bạn thân thiết của chúng ta đã ra đi vào cõi vĩnh hằng ở tuổi 72. Quả thật nỗi đau đón và mất mát này quá lớn lao, nhưng cũng chính tình yêu và sự tôn kính dành cho chị Maria Agnes Võ Thị Tuyết Mai sẽ là ngọn lửa dẫn lối chúng ta vượt qua những khoảnh khắc đau buồn này.

Chị Maria Agnes Võ Thị Tuyết Mai không chỉ là người thân trong gia đình, mà còn là một ngọn đèn sáng trong cộng đoàn giáo xứ, là tấm gương của lòng kiên cường, tình yêu thương vô điều kiện và sự bao dung. Dù cuộc sống có bao điều khó khăn, thử thách... chị luôn là người động viên, nâng đỡ chúng ta bằng nụ cười ấm áp và đôi tay sẵn sàng chia

sẽ. Chị sống một đời đầy ý nghĩa, không chỉ qua lời nói, mà qua hành động tận tụy, qua những việc làm âm thầm nhưng đầy yêu thương.

Mỗi lần chúng ta gặp khó khăn, mỗi lần chúng ta mất phương hướng, chị luôn là người mang lại sự an ủi, là điểm tựa vững chãi, giúp chúng ta nhìn thấy hy vọng và niềm tin vào cuộc sống. Chị là người biết cho đi mà không mong đợi nhận lại, và tình yêu của chị không bao giờ là một điều kiện, nó là món quà vô giá mà tất cả chúng ta đều may mắn được nhận.

Hôm nay trong giây phút chia ly này, chúng ta không chỉ tiếc nuối, không chỉ đau đớn, mà còn là dịp để tri ân và cảm ơn những gì chị đã mang lại cho mỗi chúng ta. Chị đã sống trọn vẹn và đã để lại một di sản đẹp đẽ, đó là tình yêu thương và những ký ức không bao giờ phai mờ trong lòng chúng ta.

Chị ra đi, nhưng tình yêu của chị sẽ mãi ở lại như những dấu chân vĩnh cửu trên con đường cuộc đời. Chúng ta sẽ không bao giờ quên những lần chị đã dạy, những bài học chị đã truyền đạt và quan trọng hơn hết là những giá trị chị đã sống. Khi chị bước vào cõi vĩnh hằng, chúng ta sẽ nhớ mãi và tự hào về chị. Chị sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta, và những kỷ niệm về chị sẽ mãi là nguồn động viên để chúng ta tiếp tục sống với lòng nhân ái, với sự kiên cường và với tình yêu vô bờ.

Xin chị yên nghỉ trong vòng tay Chúa, nơi mà chị sẽ không còn lo âu, không còn chịu đựng những khổ đau của trần gian này. Chúng ta sẽ nhớ chị, và trong mỗi bước đi của cuộc đời, chúng ta sẽ luôn mang theo tình yêu của chị như một ngọn đuốc sáng dẫn lối.

Cảm ơn chị, người chị yêu quý. Chúng ta sẽ yêu chị và sẽ mãi mãi nhớ về chị Maria Agnes Võ Thị Tuyết Mai với lời trần tình những ngày cuối đời chị đến với Đức Mẹ ở Banneux: "*Không phải để cầu nguyện cho chị, mà để cảm tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã cho chị quá nhiều Hồng Ân trên cõi đời này.*"

Xin được kính cẩn cúi đầu chào chị, và xin Chúa và Mẹ Maria phù hộ cho linh hồn Maria Agnes được an nghỉ đời đời.

**Trân trọng cảm ơn.**

***Trần Tiến Xuân***